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รายงานการประชุม 
สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 5/๒๕๖7 

วันพุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 14.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. ประชุม ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3  
 1. ผศ.จงเจตต์       พานิชกุล    ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                2. นายอนันต์ชัย     เบ้าทอง   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน 

3. นายสุรพล           เธียรสตูร    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. นายศุภพงษ์        เอ่ียมปราณีต  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
                5. นายชาญชัย        ลิ้มสุวรรณ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายณชกมล        ค าศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2. นายส ารวย         ผัดผล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                8. นางฑิฆัมพร        กองสอน             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายชนน           สนหา                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
                10. นายชาตรี         เจริญศิริ     กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 

11.นายกิตติกรณ์   สมยศ     เลขานุการสภาวิทยาลัยชมุชนน่าน 
 12. นางอารีรัตน์      เนตรวรีะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
 13. นางสาวกนกวรรณ  สิทธยิะ    ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน    
๒. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                1. ผศ.ดร.วิไลพร     จันทร์ไชย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแพทย์พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์  รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  

      2. พระชยานันทมุนี,รศ.ดร.       กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
       1. นายยุทธภูมิ  สุประการ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
       2. นางสาวรัชน ี ค าลือ                      นักวิชาการศึกษา 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น.  

        ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  เป็นประธานด าเนินการประชุม ก่อนเข้า
ระเบียบวาระการประชุม ได้กล่าวขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบิดาอันเป็นที่รักของ นายชาญชัย                   
ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
วาระที่ ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 10 
สรุปเรื่อง         
   ตามหนังสือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ อว0610(4)/1358 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรื่อง             
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้วิทยาลัยชุมชนน่าน รวมวงเงินทั้งสิ้น 4 ,870,200 
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บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมทั้งบันทึกรายการจัดสรรงบประมาณไว้ในระบบบริหาร
งบประมาณแล้วซึ่งวิทยาลัยชุมชนสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบดังกล่าวได้ 
มติ        ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี ๑.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.2.1 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 
สรุปเรื่อง  
   วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักงานผู้อ านวยการ งานการเงินและบัญชี ได้จัดท าสรุปรายงานการ
รับ – จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ยอด
คงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน  1 ,413,913.75 บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือ
ยกไป เดือนนี้ 7,720 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจ านวนเงิน 1 ,529,818.74 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)      
มติ           ที่ประชุมรับทราบ  
วาระท่ี 1.2.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนเมษายน 2567  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) และ 2567 
สรุปเรื่อง 
 วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ส านักงานผู้อ านวยการ งานแผนและงบประมาณ ได้จัดท ารายงานการ
เบิกจ่าย ประจ าเดือนเมษายน 2567 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
10,333 ,759.99 บาท (สิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสอบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) การ
เบิกจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,449,787.19 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) 
คิดเป็นร้อยละ การเบิกจ่ายขณะนี้  72.09 เปอร์ เซ็นต์  งบประมาณคงเหลือ รวมเป็นเงินทั้ ง สิ้น
2,883,972.80 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละเงินคงเหลือขณะนี้ 27.91 เปอร์เซ็นต์   
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
 1.การบริหารจัดการงบประมาณท่ีคงเหลือภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 2.ข้อกังวลเรื่องเงินประมาณที่อาจไม่เพียงพอในหมวดสาธารณูปโภค 
 3.โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินงบประมาณเกินเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ เสนอให้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 หรือ ปีอื่น ๆ  
 5.ทบทวน โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่เป็นประโยชน์ ควรจะด าเนินการต่อหรือไม่อย่างไร 
               นายชาตรี  เจริญศิริ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ในฐานะผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง เงินงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค ว่าสามารถใช้เงินงบประมาณหมวดอ่ืนหรือใช้
เงินรายได้ของวิทยาลัยร่วมด้วยได้ 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ และให้ด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว 

วาระท่ี 1.2.3 การท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
บริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สรุปเรื่อง  
 นายยุทธภูมิ   สุประการ  ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการวิทยาลั ยชุ มชนน่ าน  ได้ น า เสนอข้อมู ล  
การท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการบริหารรายได้และ
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ทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยการศึกษา วิเคราะห์ ข้อบังคับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการ
บริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 เงินรายได้   
หมวด 3 ทรัพย์สิน หมวด 4 การจัดหารายได้ หมวด 5 บทเฉพาะกาล และจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยต่อไปรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมดังไฟล์ QR CORD แนบท้าย  
                  นายชาตรี    เจริญศิริ  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  
ได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
เนื่องจากได้ยกเลิกระเบียบเดิม ปัจจุบันการขออนุมัติใช้เงินรายได้เมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น หากการท า              
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับผ่าน งานแผนและงบประมาณจะด าเนินการขออนุมัติใช้เงินราย
เดือนเป็นประจ าทุกเดือน เมื่อได้น าร่างเข้าเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาแล้วเห็นชอบ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะด าเนินการประกาศใช้ และมีผลทันทีหลังการประกาศใช้ หาก นายยุทธภูมิ               
สุประการ จะท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้ใช้กรณีทรัพย์สินที่อยู่ในที่ราชพัสดุของวิทยาลัย
ชุมชนน่าน เพ่ือหาประโยชน์จากการเช่า เพ่ือน ารายได้มาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของหออัตลักษณ์นคร
น่านต่อไป 
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
 1. เสนอเรื่องความคล่องตัวเรื่องการบริหารรายได้และทรัพย์สินของวิทยาลัยชุมชน โดยอ านาจ
ของสภาวิทยาลัยชุมชนหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 2. ศึกษาการด าเนินงานเรื่องการบริหารรายได้และทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจาก
มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี 1.2.4 ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สรุปเรื่อง  
         วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการ
ประกาศยกย่องให้วิทยาลัยชุมชนน่านได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมใน ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี ๑.3 เรื่องทีผู่้อ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
                  ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน แจ้งที่ประชุม ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการวิทยาลัย
ชุมชนน่าน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และได้ส่งหนังสือลาออกจากต าแหน่ง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ไปยัง ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเรียบร้อยและ โดยหลังจากนั้น  
จะลงสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน แทนกรรมการสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งจะหมด
วาระลงในเดือน พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน านโยบายจากกรรมการสภาชุดปัจจุบัน ไปสานต่อ  
ทั้งในด้านนโยบาย และด้านการปฏิบัติ กับคณะกรรมการสภาชุดใหม่ ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง หลังจาก
กรรมการสภาชุดปัจจุบัน หมดวาระ 
มติ           ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖7 
เมื่อวันพุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7  
สรุปเรื่อง 
                สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖7  เมื่อวันพุธที่ 1  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา 09.0๐ น. ถึงเวลา ๑4.๐๐ น.นั้น  
                 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่  4/๒๕๖7 
มติ            ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 4/๒๕๖7  เมื่อวันพุธที่  
1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7 โดยไม่มีกรรมการขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1 รายงานความก้าวหน้า การทบทวนแผนความเป็นเลิศ วชช.น่าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-
2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
สรุปเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติ            ที่ประชุมรับทราบ  
3.2 รายงานความก้าวหน้า การน าเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อเข้ารับการบรรจุไว้ในแผนวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 
สรุปเรื่อง ได้มีการน าเสนอเนื้อหาของวาระนี้ พร้อมกับการน าเสนอวาระท่ี 3.4 
มติ            ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 3.3 รายงานผลความส าเร็จหลักสูตรนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
สรุปเรื่อง 
 นางสาวรัชนี  ค าลือ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง รายงานผลความส าเร็จของหลักสูตรที่ในแต่ละปีมีผู้เรียน
สนใจเรียนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้จริง สามารถ
น าไปประกอบอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลักสูตรข้างต้นเป็นที่รู้จักและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยชุมชนน่าน อันเกิดจากการบอกต่อรุ่นสู่รุ่น การท างานในสถานประกอบการร้านนวดใน
จังหวัดน่าน อีกท้ังมีผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรจากภายนอกวิทยาลัยซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยช านาญการ ถึง 3 ท่าน ที่
มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตอาสา มีความช านาญการและเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้
งบประมาณส่วนตัวในการพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมการเป็นผู้สอนนวดไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อจ ากัดของ
วิทยาลัยในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 1 ท่าน แต่ในจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จะต้องมีผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 10 คน และใน
แต่ละครั้งจะมีผู้เรียนในแต่ละรุ่น จ านวน 30 คน ซึ่งต้องใช้ผู้สอน 3 คน ตลอดมาผู้สอนทั้ง 3 ท่านได้ เสียสละ
รับค่าสอนเพียง 1 คน โดยมาสอนทั้ง 3 คน  
 และในปี พ.ศ. 2563 และ 2565 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรข้างต้นของวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ยื่น
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มแรงงานนอกระบบ เยาวชนนนอกระบบ และผู้ต้องขังหญิง โดยวิทยาลัยได้ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอด
อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จากการด าเนินงานโรงการพบปัญหาว่า ผู้ให้บริการนวดไทย
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ประกอบอาชีพนวดตามร้านแต่ไม่มีสวัสดิการรับรอง เป็นหมอนวดวิ่งนวด
ตามบ้าน และที่ส าคัญผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จากวิทยาลัยหรือจากที่อ่ืนไม่ไปขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
สาธารณสุข ท าให้เสียสิทธิ์ในการเป็นผู้ให้บริการนวดที่ถูกกฎหมายจึงต้องกลับมาเรียนกับวิทลัย ดังนั้นเพ่ือไม่ให้
เกิดการหลุดออกจากระบบ วิทยาลัยจึงอ านวยความสะดวกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดไทยในการ
รวบรวมเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดไทยและน าส่งให้กับทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วให้ผู้ส าเร็จการศึกษามารับเอกสารได้ที่วิทยาลัย อีกทั้งในการด าเนินงานโครงการที่
ได้รับทุนจาก กสศ. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Line OA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ผู้ให้บริการนวดไทย การเรียกใช้บริการของหมอนวดตามบ้าน ชุมชน และสถานประกอบร้านนวดต่างๆ ที่มี
หมอนวดไม่เพียงพอจ าต้องเรียกใช้บริการหมอนวดวิ่ง  
 ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม นี้ เทศบาลบ่อเกลือใต้ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้
วิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง  
ณ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ เนื่องจากต้องการเตรียมความพร้อมคนในพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมถึง 25 คนดังนั้นผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการยื่นขออนุมัติ
การจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งไปยังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ หากใน
พ้ืนที่ใดมีความต้องการให้ทางวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพ่ือ
สุขภาพ 60 ชั่วโมง นอกพ้ืนที่ตั้ง จะต้องด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์เข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
เดือน เนื่องจากจะต้องท าเรื่องไปยังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน            

มติ          ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 3.4 การสร้างการมีส่วนร่วม ออกแบบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ROAD MAP การออกแบบหลักสูตร  
การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารแก่จังหวัดน่าน 
สรุปเรื่อง         

 
 

 
มติ             ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอน (ในวันปกติ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567          
สรุปเรื่อง         
 ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0610.20(2)/284 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติ
ตารางการจัดการเรียนการสอน (ในวันปกติ) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 
 เนื่องด้วย นางสาวธันยธรณ์ ธรรมศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
รหัส 64 ได้ลาพักการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2565 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพและปัญหาครอบครัว และได้กลับ
เข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคงค้างการเรียนอีกจ านวน 2 รายวิชา ซึ่งเป็น
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตร
อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็น หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นั้น  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขออนุมัติตารางการเรียนการสอนในวันปกติ จ านวน 2 รายวิชา 
เรียนวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2567 มีก าหนดสอบปลายภาควันที่ 25 
กันยายน 2567 โดยไม่เบิกค่าสอน 
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ    ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอน (ในวันปกติ) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 ตามท่ีเสนอ 
มติ             ที่ประชุมอนุมัติตารางการจัดการเรียนการสอน (ในวันปกติ) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 

วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตร         
สรุปเรื่อง  
  วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม งานหลักสูตร
ฝึกอบรม  ได้เสนอแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2567 จ านวนเป้าหมาย 
360 คน นั้น 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตร    
     1. หลักสูตรลาเต้อาร์ต จ านวน 12 ชั่วโมง 
            2. หลักสูตรการชงกาแฟแบบสโลว์บาร์ (SLOW BAR) จ านวน 12 ชั่วโมง 
            3. หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ จ านวน 12 ชั่วโมง    
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ    ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตร        
ตามท่ีเสนอ 
มติ  ที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตร         

วาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน มิถุนายน 2567 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 2567 จ านวนเป้าหมาย 360 คน นั้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ การเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน มิถุนายน 
2567ป ระจ าเดือน มิถุนายน 2567 จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
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 1. ลาเต้อาร์ต จ านวน 12 ชั่วโมง จ านวนผู้เรียน 20 คน งบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท 
 2. การชงกาแฟแบบสโลว์บาร์ (SLOW BAR) จ านวน 12 ชั่วโมง จ านวนผู้เรียน 20 คน 
งบประมาณท้ังสิ้น 6,000 บาท  
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ    ที่ประชุมร่วมพิจารณาแล้ว อนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2567 ตามที่เสนอ     
มติ          ที่ประชุมอนุมัติการเปิดห้องเรียนหลักสูตรฝึกอบรม ประจ าเดือน มิถุนายน 2567 

วาระท่ี 4.4 พิจารณาเห็นชอบแนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพิ่มเติมจาก ค่าลงทะเบียนเดิม 
รายวิชาบาริสต้ากาแฟน่าน 
สรุปเรื่อง  
 วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม งานหลักสูตร
ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชาบาริสตากาแฟน่าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟ สามารถชงกาแฟเมนูพ้ืนฐานและบริหารจัดการ
ต้นทุน ก าไร วัตถุดิบ ในร้านกาแฟได้  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ : ผู้ประกอบการร้านกาแฟ บาริสตาที่มีความสนใจ
จะพัฒนารสชาติให้เป็นกาแฟน่านและผู้สนใจที่มีความรู้และเบื้องต้นด้านกาแฟ โดยในปีงบประมาณ 2566 มี
ผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น  75 คน ผ่านการฝึกอบรม 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีระดับความพึงพอใจในการ
รับบริการของหลักสูตรอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.64 โดยด้านการให้บริการของบุคลากร : อาจารย์ผู้สอน 
วิทยากร เจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก : อุปกรณ์ สื่อ สถานที่ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.66, 4.50 
ตามล าดับ 
 ซึ่งในปีงบประมาณปี 2567 งานหลักสูตรฝึกอบรมได้ท าการส ารวจกลุ่มผู้เรียนจากการออก
หน่วยให้บริการวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่วิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน พบว่ามีความต้องการให้วิทยาลัยจัดหลักสูตรฝึกอบรม รายวิชา บาริสต้ากาแฟน่าน ในช่วง
เดือน มีนาคม – สิงหาคม จากการด าเนินงานหลักสูตรดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนต่อครั้ง  
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพ่ิมเติมจาก
ค่าลงทะเบียนเดิม จากเดิม 1,500 บาท เป็น 2,500 บาท รายวิชาบาริสต้ากาแฟน่าน 
ข้อพิจารณาและเสนอแนะ    ที่ประชุมร่วมพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เพ่ิมเติมจาก ค่าลงทะเบียนเดิม รายวิชาบาริสต้ากาแฟน่าน  ตามท่ีเสนอ     
มติ             ที่ประชุมเห็นเห็นชอบ เห็นชอบแนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพ่ิมเติมจาก 
ค่าลงทะเบียนเดิม จากเดิม 1,500 บาท เป็น 2,500 บาท รายวิชาบาริสต้ากาแฟน่าน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง 
                -ไมมี่- 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   

วาระที่ 6.1 มอบหมายให้ทบทวน MOU เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชน
น่าน  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ มอบหมายผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการตามที่มอบหมาย 
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วาระที่ 6.2 เรื่อง ก าหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ 6/๒๕๖7 วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม
2567 และ ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 ชั้น 3 
วิทยาลัยชุมชนน่าน หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมเลขาสภาวิทยาลัยฯ จะแจ้งกรรมการสภาฯ ใน Line กลุ่ม
สภาฯ ให้ทราบอีกครั้ง  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือกรรมการสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯอย่างพร้อม
เพียง ตามวันเวลา ที่ระบุไว้ 

เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

                                      (ลงชื่อ)  ผู้จดรายงานการประชุม                         
                                                      (นางอารีรัตน์  เนตรวีระ) 
     ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน  

                                     

      (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายกิตติกรณ์  สมยศ)  

         เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 


